



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2286912>



ติดโควิดพุ่งแรง ศบค.เข้ม 8 จังหวัดสีฟ้า คลัสเตอร์โรงพยาบาล กรุงเทพ 5 แห่ง

Ac
Go

ศบค.ระบุคลัสเตอร์ใหม่ที่พบส่วนใหญ่มาจากร้านอาหารกึ่งผับกึ่งสถานบันเทิง ทำเชื้อลามระบาดเพียง 8 จังหวัดสีฟ้ายังพบการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุด ส่วนการติดเชื้อโอมิครอนในเด็กอัตราครองเตียงยังไม่เพิ่มสูง พบอาการส่วนใหญ่คล้ายไข้หวัด แนะนำผู้ปกครองตรวจ ATK ลูกได้หากเห็นอาการต้องสงสัย ส่วนการรักษาเน้นตามอาการ ด้านวัคซีนฉีดเด็กมาปลายเดือน ม.ค. เริ่มฉีดได้ต้นเดือน ก.พ. “หมอมนูญ” แนะนำผู้ป่วยโอมิครอนทานยาฟ้าทะลายโจรบรรเทาอาการใช้ได้ หากเจ็บคอให้ดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวและดื่มน้ำมากๆ เลขาธิการ คปภ.เตือนจ้างเด็กเอ็นดีโควิด หวังเงินประกันภัยมีความผิดฐานจ้อลประกันภัย มีโทษจำคุกและปรับ ประจวบคีรีขันธ์ยังไม่เคาะอนุญาตผู้ขอจัดงานแต่งงานที่จะมีแขกมาร่วมงานถึง 4 พันคน สั่งให้ไปทำแผนรองรับและป้องกันโควิดมาให้พิจารณา ก่อน หลังเจอโอมิครอนในจังหวัดถึง 83 ราย

ยังอยู่ในช่วงเริ่มพิกสำหรับสถานการณ์ “โอมิครอน” ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในหลายจังหวัดและพบเป็นคลัสเตอร์โดยเฉพาะตามร้านอาหารกึ่งผับ แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์นี้

ติดเชื้อ 7.6 พันรายดับ 19

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 ม.ค. พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในไทยประจำวัน 12 ม.ค.ว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 7,681 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 9 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน 2,292,290 ราย ยอดหายป่วยสะสม 2,204,135 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,869 ราย ยอดผู้ได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น 107,271,904 โดส ขณะที่สถานการณ์โลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 314,090,366 ราย เสียชีวิตสะสม 5,521,031 ราย ลักษณะของโรคขณะนี้ลดความรุนแรง เพราะประชาชนมีภูมิคุ้มกัน การรักษา การบริการมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราป่วยหนักและเสียชีวิตลดลง หากร่วมมือกันดีเรามีความหวังว่าป็นีโรคจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2286912>

ห่าง 8 จว.สีฟ้าติดเชื่อเพิ่ม

พญ.สมนึกกล่าวว่า 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 12 ม.ค. ได้แก่ กทม. 892 ราย ชลบุรี 873 ราย สมุทรปราการ 523 ราย ภูเก็ต 488 ราย ขอนแก่น 277 ราย อุบลราชธานี 269 ราย นนทบุรี 251 ราย เชียงใหม่ 194 ราย ศรีสะเกษ 167 ราย บุรีรัมย์ 166 ราย โดยในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีความเป็นห่วงพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ จ.นนทบุรี ปทุมธานี ที่ 2 วันก่อนผู้ติดเชื้อยังอยู่หลักสิบ แต่มาวันนี้เป็นตัวเลขสามหลัก และมีทิศทางตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงขอเน้นย้ำพื้นที่สีฟ้าทั้ง 8 จังหวัด แม้จะเปิดกิจกรรม กิจการได้ แต่ต้องกำกับติดตามมาตรการต่างๆ ทั้งโควิดฟรีเซตตั้ง เน้นย้ำประชาชนให้ป้องกันตัวเองตามมาตรการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาล

คลังเตอร์ร้านเหล้าลามเพียบ

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวด้วยว่า คลังเตอร์ใหม่ที่พบมากสุดยังคงเป็นร้านอาหารกึ่งผับกึ่งสถานบันเทิง พบที่ จ.อุบลราชธานี น่าน อุดรธานี พะเยา ขอนแก่น เชียงใหม่ ศรีสะเกษ คลังเตอร์สังสรรค์ปีใหม่พบที่ จ.อุดรธานี หนองบัวลำภู คลังเตอร์โรงงานพบที่ จ.นครพนม คลังเตอร์งานบุญพบที่ จ.อุบลราชธานี คลังเตอร์สถานพยาบาลพบที่ กทม. แม้จะพบจังหวัดเดียวแต่พบถึง 5 โรงพยาบาล คลังเตอร์สถานศึกษาพบที่ จ.จันทบุรี กทม. นนทบุรี

เข้มแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน

พญ.สมนึกยังกล่าวว่า ที่ประชุมอีโอซี กระทรวงสาธารณสุข ได้หารือถึงเรื่องการปิด-เปิดโรงเรียน สถานศึกษา เพราะจากสถานการณ์ขณะนี้ทำให้มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งปรับการเรียนการสอนมาเป็นออนไลน์ส่วนใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกันและจัดทำมาตรการต่างๆ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทำแผนเผชิญเหตุในกรณีพบการติดเชื้อของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในโรงเรียน โดยใช้มาตรการที่เรียกว่า 6-6-7 คือ 6 มาตรการหลัก ได้แก่ เว้นระยะ สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ วัคซีน ไม่ทำกิจกรรมที่มีคนแออัดจำนวนมาก 6 มาตรการเสริม ได้แก่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกโรงเรียนหรือสถานศึกษา และ 7 มาตรการเข้มงวด ที่เป็นมาตรการที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการ ได้แก่ ประเมินด้วยแอปพลิเคชันไทยสตอปโควิดพลัส นอกจากมาตรการ 6-6-7 แล้ว การจะเปิดเรียนจะต้องได้รับวัคซีนเกิน 75% เด็กนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีน ช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองด้วย ATK เป็นระยะ



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2286912>

โหวตวัคซีนเด็กเป็นที่ 2 ของเอเชีย

พญ.สมนึกกล่าวต่อว่า กรณีการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11 ปี ก่อนหน้านี้ อย.อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปีแล้ว วัคซีนที่ใช้ในเด็กอายุช่วงดังกล่าว (ฝาสีส้ม) จะต่างจากวัคซีนไฟเซอร์ที่ใช้ในผู้ใหญ่ (ฝาสีม่วง) ในเด็กใช้ 10 ไมโครกรัม ในผู้ใหญ่ใช้ 30 ไมโครกรัม ดังนั้นถ้าใช้ฝาสีม่วงของผู้ใหญ่มาแบ่งเป็น 3 โดส โดสละ 10 ไมโครกรัม เพื่อที่จะฉีดให้เด็กได้หรือไม่ ต้องบอกว่าใช้ทดแทนกันไม่ได้ เด็กต้องใช้แบบเฉพาะเด็ก ฝาสีส้มเท่านั้น ส่วนเด็กโตขึ้นไปและผู้ใหญ่ต้องใช้ในสูตรที่เป็นฝาสีม่วง 30 ไมโครกรัม ทดแทนกันไม่ได้ ตอนนี้วัคซีนเด็กฝาสีส้มประเทศไทยส่งเข้ามาแล้ว จะเริ่มทยอยเข้ามาช่วงปลายเดือน ม.ค. หรือภายในเดือน ก.พ. ถือว่าเร็วมาก เพราะวัคซีนในโศสเด็กตอนนี้เป็นที่ต้อง การของทั่วโลก ไทยนำเข้าวัคซีนโศสเด็กถือว่าเป็นประเทศอันดับ 2 ที่ได้วัคซีนเด็กในเอเชีย ตอนนี้ได้มีการเตรียมแผนฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีแล้ว โดยเตรียมฉีดไล่จากเด็กอายุ 11 ปีลงมา ส่วนวัคซีนเชื้อตายทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์ม คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งขึ้นทะเบียนวัคซีนเชื้อตายอยู่แต่ต้องรอผ่านมติคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วย เมื่อผ่านแล้วผู้ปกครองจะเลือกสูตรการฉีดวัคซีนให้บุตรหลานได้ด้วยความสะดวกใจ ขอให้รอสักนิดตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

เด็กอาการน้อยรักษา 3-4 วันหาย

ด้าน นพ.อดิศักดิ์ ภัตดาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก กล่าวว่า การติดเชื้อโควิด และอัตราการครองเตียงในเด็กขณะนี้ไม่ได้มากขึ้นกว่าปกติ เป็นไปตามคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นเหมือนกันทั่วโลก เพราะเด็กอายุ 5-11 ขวบ เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่ใช่ เชื้อมีความรุนแรง แต่ต้องป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยมากเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจมีอาการรุนแรงได้ อาการของเด็กที่พบคล้ายใช้หวัด อาการน้อยมากถึง 50% เพียงมีไข้ ไอ บางคนอาจท้องเสีย หากผู้ปกครองไม่แน่ใจตรวจ ATK ในเด็กได้แต่ต้องอาศัยคนช่วยจับศีรษะ ป้องกันเด็กดิ้น ใช้การป้ายน้ำมูกตรวจเชื้อ ไม่จำเป็นต้องแยกสายพันธุ์ การรักษาเน้นตามอาการเพียง 3-4 วันก็หาย

ปัจจัยติดเชื้อมีจากการสัมผัส

นพ.อดิศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยสีแดง สีส้ม มีเพียงสีเหลือง 1 คนจากจำนวนเตียงของสถาบัน 70 เตียง มีเตียงสีแดง สำหรับทารกแรกเกิดและเด็กโต รวม 13 เตียง มีผู้ป่วยเด็กติดเชื้อที่อยู่ในระบบรักษาตัวที่บ้าน 60 คนเป็นผู้ป่วยใน 32 คน ในจำนวนนี้นับรวมผู้ปกครองด้วย เนื่องจากทางจิตวิทยาการมีผู้ปกครองพ่อแม่เด็กเฝ้าไข้ดูอาการช่วยให้เด็กหายเร็วมากยิ่งขึ้น ปัจจัยของการติดเชื้อยังเป็นเรื่องของ การสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่มีการติดเชื้อ เพราะส่วนใหญ่เด็กอยู่กับบ้าน ส่วนอาการหรือสัญญาณที่ควรนำตัวเด็กมารักษาอาการใน รพ.คือ เมื่อมีไข้สูง 39 องศา หายใจเร็ว ซึม ไม่ทานอาหาร ควรมาพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ การรับวัคซีนในเด็กจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ

รอเอกสารอนุมัติเชื้อตาย

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้สัมภาษณ์ถึงวัคซีนโควิด-19 ในเด็กว่า กรมควบคุมโรคแจ้งว่าวัคซีนเด็กที่ถึงไทยปลายเดือน ม.ค. ด้วยว่าเป็นชนิดเดียวกับผู้ใหญ่ เพียงแค่ผู้ผลิตปรับสูตรผสมน้ำกลั่น ความคงตัวที่ทำให้วัคซีนเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้นาน 2 เดือน เป็นข้อดีว่าจะใช้และเก็บรักษาได้ง่ายขึ้น สำหรับวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ผู้ผลิตซิโนแวคที่องค์การเภสัชกรรมได้รับอนุญาตนำเข้า ส่งเอกสารเรื่องความปลอดภัยในเฟส 1, 2, 3 มาแล้ว เหลือเอกสารด้านประสิทธิภาพได้ให้องค์การเภสัชฯติดต่อผู้ผลิตในประเทศจีนติดตามเอกสารนี้ ข้อดีซิโนแวค คือวัคซีนที่นำไปศึกษาในเด็กเป็นด้วยกับผู้ใหญ่ ต่างจากไฟเซอร์ที่ต้องรอวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับเด็ก ผู้ปกครองบางคนกังวลไฟเซอร์ที่จะมีอาการข้างเคียงกล้ามเนื้ออ่อนแรง อย.ประเมินไฟเซอร์ที่ฉีดในเด็ก 12-18 ปี พบว่าผลข้างเคียงไม่ใช่อะไรที่หลายคนกังวล ไม่ค่อยมีปัญหา และโศสเด็กเล็กใช้ลดลงก็ประเมินว่ามีความปลอดภัย แต่การฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2286912>

อาการโอมิครอนคล้ายหวัด

ขณะที่ นพ.มณูญ ลิเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอนส่วนใหญ่อาการไม่มาก เช่น มีไข้ต่ำๆ น้ำมูก ระบายคอ เสดลในลำคอ ไอบ้าง จาม ปวดเมื่อยตัว อาการคล้ายไข้หวัด ไม่รุนแรงเหมือนสายพันธุ์เดลตาที่ใช้สูง ไอมาก หอบเหนื่อย ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ เพราะสายพันธุ์เดลตาเข้าไปในถุงลมของปอด บางคนเกิดปอดอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว ผู้ติดเชื้อโอมิครอนส่วนใหญ่ไม่ต้องไปนอนรักษาใน รพ. สามารถอยู่บ้าน แยกตัวจากคนอื่นในบ้านอย่างน้อย 5 วัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้คนอื่น ถ้าผ่านไป 5 วัน ไม่มีอาการ ออกจากบ้านได้ แต่ยังคงใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดอีก 5 วัน

ให้กินยา-นอนพักผ่อน

นพ.มณูญระบุว่าโอมิครอนรักษาดมอาการ เหมือนหวัด มีไข้กินยาแก้ไข้ มีน้ำมูกกินยาลดน้ำมูก ไอกินยาแก้ไอ มีเสมหะ กินยาลดเสมหะ เจ็บคอดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาว ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ทำใจให้สบายอย่าเครียด อาการส่วนใหญ่ดีขึ้นเองใช้เวลาประมาณ 5 วัน สหรัฐอเมริกามีคนติดเชื้อวันละ 1 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่บ้านไม่ได้รักษาในโรงพยาบาล เขาแนะนำซื้อยาจากร้านขายยาโดยไม่ต้องพบแพทย์ กินอาหารเสริมจากธรรมชาติ

กินฟ้าทะลายโจรได้

นพ.มณูญระบุอีกว่า ใครอยากกินสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ขนาดต่างๆ เพื่อลดอาการไอ เจ็บคอ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัดก็ได้ หรือถ้าเชื่อว่าฟ้าทะลายโจรมีแอนโดรกราโฟไลด์ช่วยลดจำนวนไวรัสโควิด ต้องกินแอนโดรกราโฟไลด์ขนาดสูง 180 มก./วัน สำหรับผู้ใหญ่ หรือผู้ที่น้ำหนักตัวตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารนาน 5 วัน สมุนไพรฟ้าทะลายโจรใช้มานานหลายสิบปี มีความปลอดภัย ถ้าใช้ถูกต้อง ไทยผลิตได้เอง ราคาไม่แพง แต่ไม่ควรกินยาฟ้าวิราเวียร์ ปัจจุบันยังไม่มีกรรายงานเปรียบเทียบการใช้ยาจริงกับยาหลอกว่า ยาฟ้าวิราเวียร์ใช้ได้ผลในการรักษาโรคโควิด-19 และเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ป่วยที่เป็นผู้คิดค้นและผลิตยาฟ้าวิราเวียร์ไม่อนุญาตให้คนญี่ปุ่นใช้ยานี้รักษาโรคโควิด-19

ปชช.ร่วมมือไม่แตะ 3 หมั่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เผยถึงความพร้อมของโสมไอโซเลชั่น หรือ HI ว่า มีการคาดการณ์การแพร่ระบาดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเทศกาลปีใหม่ และได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว จากที่มีการประเมินว่าจะมีการติดเชื้อถึง 3 หมื่นคน หากมีการฉีดวัคซีน สวมหน้ากากอนามัย โควิดฟรีเซ็ดติง ใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล การประเมินผู้ติดเชื้อ 3-4 หมื่นคนจะลดลงมา จากที่ดูตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้ป่วยหนัก ผู้เสียชีวิต ยังไม่มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ที่กังวลคือตัวเลขผู้เสียชีวิต จะเห็นว่ายังไม่เพิ่มมากขึ้น ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2286912>

ยัน “ธนาธร” ไม่ใช่วีไอพี

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ยันนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุเตรียมฟ้องคนที่ให้ข้อมูลส่วนตัว เรื่องการฉีดวัคซีนที่หลุดจากระบบหมอพร้อม นายอนุทินกล่าวว่า มันใจว่าข้อมูลไม่รั่ว ไม่ว่าจะจากระบบไหนก็ไม่รั่ว อันที่จริงข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องลับสุดยอดแต่อย่างใด ข้อมูลเหล่านี้มีเอาไว้ใช้และไม่ควรไปชี้ว่านายธนาธรเป็นวีไอพีหรือลับซิ่งพิเศษกว่าคนอื่น เพราะนายธนาธรมารับการฉีดตามกำหนด เข็ม 1 ฉีดเมื่อเดือน ก.ค.2564 ก็ไม่ใช่วีไอพี อันนี้พูดกันแพร่ถ้าถามว่ามีวีไอพีหรือไม่ กระทรวงสาธารณสุขในยุคของเรามี สโลแกนว่า “รักษาทุกที่วีไอพีทุกคน” ประชาชนทุกคนคือวีไอพี การฉีดวัคซีนให้ใครก็ตามเราต้องดีใจ ใครได้ก่อนได้หลังขอให้ได้เถอะ อย่าเอาประเด็นนี้มาเป็นเรื่องสำคัญ นายธนาธรก็เพิ่งติดโควิด ไม่ทราบว่าได้ฉีดเข็ม 3 แล้วหรือยัง ถ้าได้ฉีดเข็มสามแล้วติดโควิดก็มารับเข็ม 4 หลังคนอื่นก็ได้ เพราะถือว่ามิถุนธรรมชาติแล้ว

จ้างเด็กเอ็นติดโควิดจ้อจลประกัน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความในโซเชียลประกาศจ้างเด็กเอ็นติดเชื้อโควิด และมีผลตรวจ ATK ยืนยันผล เพื่อต้องการติดเชื้อโควิดและเรียกร้องเอาเงินประกันจากบริษัทประกันภัย การกระทำลักษณะนี้อาจเข้าข่ายเป็นการจ้อจลประกันภัยและอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย สำนักงานคปภ.ได้ส่งทีมสายกฎหมายและคดีเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวจะกระทำความผิดต่อกฎหมายแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19 อาจส่งผลเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิต และเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 หากเข้ากรณมีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทั้งหากเข้าลักษณะทุจริตก็อาจถูกดำเนินคดีกรณีเข้าข่ายเป็นการจ้อจลประกันภัยอีกด้วย จะมีความผิดทางอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วัคซีนช่วยชาติทะลุ 1.3 แสนเข็ม

นพ.วชิรบูรณ์ ศาสตรเจริญ ผอ.รพ.ธนบุรี เปิดเผยว่า รพ.ได้รับหน้าที่แบ่งเบาภาระภาครัฐในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 โดยมีนางพังกา เทียนทอง “สตรี 5 แผ่นดิน” อดีตครู ร.ร.สวนกุหลาบ เป็นผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกจนมาถึงการให้บริการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4 โดยได้จำแนกผู้มารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.ออกเป็น 3 กลุ่ม เมื่อรวมจำนวนการฉีดวัคซีนของ รพ.จนถึงปัจจุบัน ทะลุยอด 1.3 แสนเข็มแล้ว และคณะผู้บริหาร รพ.ได้พิจารณาจัดรางวัลพิเศษรวม 2 รางวัลมอบให้ผู้มารับการฉีดวัคซีนคนที่ 1 แสนเข็ม และ 99,999 เข็ม เป็นชุดตรวจร่างกาย เพื่อหามะเร็งระยะแรกและตรวจสุขภาพหัวใจ โดยจะมอบรางวัลไม่เกินสัปดาห์หน้า

ปิดหมู่บ้านเชื้อแพร่ระบาด

ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ จนท.สาธารณสุขอำเภอ บึงโขงหลง ร่วมกับ จนท.รพ.สต.ท่าดอกคำ รพ.สต.ดงบัง ช่วยกันตรวจคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการในพื้นที่บ้านเหล่าหมากผางและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่พบการติดเชื้อภายในชุมชนเป็นจำนวนมากจากผู้เดินทางมาจาก กทม. เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 11 ม.ค. พบ ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย รวมยอดสะสม 59 ราย มีทั้งเด็ก นักเรียน เกษตรกร คนวัยทำงาน ค้าขาย ผู้สูงอายุ ทางอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ ได้สั่งปิดหมู่บ้านแห่งนี้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2286912>

ติ๊กกลับคำขอจัดงานแต่ง 4 พันคน

ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์รวม 83 คน ส่วนใหญ่พบใน อ.หัวหิน ประมาณ 70 คน และมีผู้ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรสในพื้นที่ อ.ทับสะแก จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 4 พันคน ปกติแล้วการจัดกิจกรรมต่างๆ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคหรือ ศปก.อำเภอ จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้รับทราบแนวทางการจัดงานดังกล่าวในเมืองต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้อนุญาตและให้ผู้จัดงานกลับไปจัดทำแผนให้ชัดเจนว่าจะมีมาตรการรองรับอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่และจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ในพื้นที่สีส้ม สามารถจัดงานหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 500 คน

พบคลัสเตอร์ ร.ร.กีฬานครนทร์

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนทรบุรี กล่าวถึงกรณีมีการตรวจพบนักเรียนทีมตะกร้อของโรงเรียนนครนทรบุรีวิทยา 6 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนทรบุรีติดเชื้อโควิด 28 คน โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นหญิง 10 คน ชาย 18 คน มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย ว่า ทั้งหมดได้เข้ารักษาตัวตามระบบที่ศูนย์ CI วัฒบัวขวัญและตามโรงแรมต่างๆ นักเรียนที่เหลือทั้งหมดอีก 200 กว่าคน ได้กักตัวและเรียนทางออนไลน์ภายในโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ทั้งนี้ เด็กนักเรียนทุกคนได้ฉีดวัคซีนหมดแล้วจึงมีอาการไม่รุนแรงแต่เราต้องเฝ้าระวัง

บ. โสมใต้ติดเชื้ออื้อจากเวกัส

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเกาหลีใต้เผยเมื่อ 12 ม.ค. ว่า เจ้าหน้าที่จากบริษัทใหญ่ของเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมงาน CES (Consumer Electronics Show) มหกรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลก ที่จัดขึ้นในเมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประมาณ 70 คน มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ในจำนวนนี้มีทั้งผู้บริหาร พนักงานของบริษัทซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ เอส เค กรุ๊ป เอสเค ไฮนิคซ์ บริษัทผู้ผลิตชิปรวมถึงฮุนได เฮฟวี อินดัสตรี ฮุนได มอเตอร์ และฮุนได โมบิล โดยบริษัทเกาหลีใต้เข้าร่วมงานแฟร์ดังกล่าวมากถึง 340 บริษัท ส่วนพนักงานที่เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้ว ถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวเพื่อรับการรักษาต่อไป

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/661600/>

โควิดติดเชื้อพุ่ง 8,167 ราย หายป่วย 3,845 ราย เสียชีวิต 14 ราย

ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 14 ราย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 8,167 ราย กำลังรักษา 70,591 ราย

13 มกราคม 2565 7:52 น. การเมือง, รวมข่าวโควิด-19



สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,167 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 66 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 239 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 77,022 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 39,486 ราย กำลังรักษา 70,591 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,300,457 ราย หายป่วยแล้ว 2,207,980 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 14 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,883 ราย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/661596/>

“ไอมิครอน” ทำชาวโลกป่วยโควิดพุ่งเป็นนิวไฮ สัปดาห์เดียว 15 ล้านคน

องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นสถิติ 55% ภายในสัปดาห์เดียว หรือประมาณ 15 ล้านคน และอ้างว่าทุกคนต้องไม่ประมาทกับเชื้อไอมิครอน

13 มกราคม 2565 750 ม. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ว่านพ.เทดรอส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 บนโลก ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านคน ภายในระยะเวลา 7 วันล่าสุด เพิ่มขึ้นประมาณ 55% เมื่อเทียบกับรอบสัปดาห์ก่อนหน้า และเสียชีวิตเพิ่มอีก 43,000 ราย ถือเป็นสถิติที่ทรงตัว

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกภูมิภาคบนโลกรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ยกเว้นทวีปแอฟริกา ที่รายงานสถิติผู้ติดเชื้อในรอบสัปดาห์ล่าสุด ลดลง 11% ขณะที่ภูมิภาคซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 7 วันที่ผ่านมา คือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแม้สถิติผู้เสียชีวิตลดลง 6% แต่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 400% โดยดับเบิลยูเอชโอจับตาสถานการณ์ในอินเดีย ติมอร์เลสเต ไทย และบังกลาเทศ

ส่วนสถานการณ์ในทวีปยุโรปนั้น สถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 31% จากรอบสัปดาห์ก่อน และสถิติผู้เสียชีวิตลดลง 10% ทั้งนี้ การที่สหรัฐอเมริกาขึ้นผู้ติดเชื้อมากกว่าวันละ 1 ล้านคน อย่างน้อยสองวัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลให้สถิติผู้ป่วยรวมทั่วโลกเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/661596/>

นพ.เทดรอสกล่าวต่อไปว่า เชื้อโอมิครอนกำลังก้าวขึ้นมาแทนที่เชื้อเดลตาในแทบทุกประเทศบนโลกแล้ว แม้มีผลการศึกษามากมายที่ชี้ว่าเชื้อโอมิครอนส่งผลให้เกิดอาการป่วย “รุนแรงน้อยกว่า” เชื้อไวรัสอีกหลายสายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม เชื้อตัวนี้ “ยังคงอันตรายในทางระบาดวิทยา” โดยเฉพาะกับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 90 ประเทศ ที่ยังฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรไม่ถึง 40%

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการดับเบิลยูเอชโอทั้งทำว่า โควิด-19 “ยังไม่ใช่โรคประจำถิ่น” แม้ส่วนใหญ่ของจำนวนผู้ป่วยต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เป็นผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน แต่หากโลกไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันได้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความตึงตัวให้กับระบบสาธารณสุขอีกครั้งแล้ว มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะยิ่งกลายพันธุ์ และเชื้อตัวใหม่อาจแพร่เร็วขึ้น หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมากขึ้นอีก.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/659895/>

เยอรมนีติดโควิดพุ่ง 80,000 คน รัฐบาลเตือน “ประมาทไม่ได้”

ผู้ป่วยโควิด-19 ในเยอรมนี เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่มากกว่า 80,000 คน ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่สะท้อน “ความขะล่าใจ” ต่อเชื้ออหิวาต์

12 มกราคม 2565 16:17 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ว่าสถาบันโรแบร์ต ค็อก (อาร์เคไอ) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเยอรมนี รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 7,661,811 คน เพิ่มขึ้น 80,430 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกแรก เมื่อปี 2563 และเป็นครั้งแรกด้วยที่เยอรมนียืนยันผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 80,000 คน

ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากโรคโควิด-19 ในเยอรมนี สะสมอย่างน้อย 114,735 ราย เพิ่มขึ้น 384 ราย และเกือบ 72% ของประชากรในประเทศ ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว

ด้าน นพ.คาร์ล เลาเทอร์บัค รัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนี กล่าวถึงการที่เริ่มมีแนวคิดมากขึ้นว่า เชื้อไวรัสโอมิครอนอาจเป็น “จุดเริ่มต้นสู่การยุติการแพร่ระบาดใหญ่” ของโรคโควิด-19 ว่าการคิดแบบนี้ “ตื่นเกินเกินไป” เนื่องจากโลกยังคงอยู่ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ และยังคงมีความเป็นไปได้ ที่เชื้อไวรัสโคโรนาจะกลายพันธุ์ต่อไปอีก

ขณะเดียวกัน นพ.เลาเทอร์บัคกล่าวถึง “การคิดเชื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่” ว่าเป็น “วัคซีนที่สกรปรก” และไม่ใช่แนวทางแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ นพ.เลาเทอร์บัคยังยืนยันว่า โดยส่วนตัวเขาสันนิษฐานมาตรการบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ปัจจุบันในเยอรมนี บังคับใช้กับบุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านหน้า และผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/658964/>

ผู้สูงอายุในอินโดนีเซียเริ่มเข้ารับวัคซีนโควิดเข็มสาม

หน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเริ่มการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ให้กับผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกัน

12 มกราคม 2565 13.46 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ว่า กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเริ่มการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สามหรือเข็มกระตุ้น ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันจากทุกช่วงวัย หลังบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า เป็นกลุ่มแรกที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เมื่อเดือนก.ค.ปีที่แล้ว

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น หลังคณะกรรมการอาหารและยาของอินโดนีเซียมีมติอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ให้มีการใช้งานวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 5 รายการ สำหรับเป็นวัคซีนเข็มที่สาม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือเป็นบูสเตอร์ โดยจะฉีดครั้งโดส ได้แก่ ชิโนแวค แอสตราเซนเนกา/ออกซฟอร์ด ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค โมเดอร์นา และซิฟิแว็กซ์ ของบริษัททวงซิ่ง จื่อเฟย จากจีน เป็นวัคซีนชนิดซบยูนิต หรือแบบตัดต่อโปรตีน

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/658630/>

ตรวจพบเชื้อโควิดในพนักงานซัมซุง-ฮุนไดกว่า 30 ราย หลังเข้าร่วมงาน CES 2022 ที่สหรัฐ

พนักงานมากกว่า 30 รายจากกลุ่มบริษัทใหญ่ของเกาหลีใต้ซึ่งเข้าร่วมงานใหญ่ประจำปีด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐอเมริกา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้ผลออกมาเป็นบวกในระหว่างพักอยู่ในสหรัฐ

12 มกราคม 2565 12:18 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



วันนี้ (12 ม.ค.) แหล่งข่าวแจ้งว่าพนักงานของบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์กว่า 20 ราย และพนักงานอีก 6 รายจากบริษัทเอสเค กรุป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอสเค อินโนเวชั่น บริษัทด้านพลังงานและเอสเค ไฮนิคซ์ บริษัทผู้ผลิตชิพวงจรร กลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเข้ารับการรักษาเชื้อไวรัสหลังจากเข้าร่วมงาน CES 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา

ขณะนี้ยังไม่มีการระบุรายชื่อและตำแหน่งพนักงานที่ติดเชื้อและพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

บริษัทฮุนได เฮฟวี อินดัสทรีส์ กล่าวว่า พนักงานของบริษัท 6 รายซึ่งไปร่วมงาน CES ครั้งล่าสุดเข้ารับการรักษาเชื้อโควิดและได้ผลออกมาเป็นบวกขณะที่พักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้กลุ่มพนักงานที่ติดเชื้ออยู่ระหว่างการกักตัว แต่ก็มีอาการป่วยบางส่วนออกมาแล้ว ขณะเดียวกันพนักงานหลายคนของฮุนไดมอเตอร์และฮุนไดโมบิลิตี้ที่เข้าร่วมงาน CES ก็มีการตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นบวกหลังจากเดินทางกลับไปยังเกาหลีใต้แล้ว ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยกล่าวอ้างจากคำบอกเล่าของแหล่งนิรนามในวงการ แต่ไม่มีการระบุจำนวนที่แน่ชัด

พนักงานส่วนใหญ่ของซัมซุงซึ่งเข้ารับการรักษาเชื้อแล้วได้ผลเป็นบวกได้เดินทางจากเนวาดากลับไปยังเกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ โดยเดินทางไปถึงกรุงโซลเมื่อบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น ส่วนพนักงานของซัมซุงที่ยังอยู่ในสหรัฐนั้น คาดว่าจะบินกลับประเทศในวันนี้

พนักงานของซัมซุงกำลังเข้ารับการรักษาในสถานที่ที่จัดไว้ในเกาหลีใต้และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/658630/>

ตัวแทนขององค์กรสาธารณสุขของรัฐเนวาดา กล่าวว่า “ผู้ป่วยหลายคนมีประวัติการเดินทางและเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อไม่นานมานี้ และได้เดินทางไปยังหลายสถานที่ที่พวกเขาอาจได้รับเชื้อ” นอกจากนี้ยังระบุว่า “ไม่มีหลักฐานที่บอกความเกี่ยวข้องระหว่างจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกับงาน CES”

บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธที่จะยืนยันรายละเอียดของกรณีที่เกิดการติดเชื้อไวรัส โดยกล่าวว่า ทางบริษัทได้ทำตามขั้นตอนป้องกันโรคสำหรับผู้เข้าร่วมงาน CES ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการรับวัคซีน สวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังจัดการตรวจหาเชื้อไวรัสให้พนักงานทุกคนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เอสเค กรุ๊ปปฏิเสธที่จะยืนยันรายละเอียด โดยอ้างถึงนโยบายบริษัทที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สาธารณะ ส่วนศูนย์ไดมอนด์ กรุ๊ป ยังนิ่งเฉย

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 381 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศรวมแล้ว 4,388 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/politic/628312>

‘วัฒนา’กางข้อกฎหมาย เปิดเผย‘ใบรับรองฉีดวัคซีน’ไม่ทำให้เสียหาย

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 08.44 น.



‘วัฒนา’กางข้อกฎหมาย เปิดเผย‘ใบรับรองฉีดวัคซีน’ไม่ทำให้เสียหาย

13 มกราคม 2565 จากกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เตรียมฟ้องร้องหน่วยงานรัฐและบุคคลที่เปิดเผยเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน โดยระบุว่า เป็นข้อมูลส่วนตัว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดนายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคไทยสร้างไทย ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ ว่า “ใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อเอาไว้เปิดเผยยืนยันการฉีดวัคซีน หลายคนถึงขนาดโพสต์ภาพโชว์การฉีดวัคซีน การเปิดเผยว่าใครฉีดวัคซีนจึงไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ไม่เป็นความผิดฐานเปิดเผยความลับตามมาตรา 322 แต่เสียมารยาทหรือไม่ก็ว่ากันเองครับ”

“สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 322 ระบุว่า “ผู้ใดเปิดเผย หรืออาจจดหมายโทรเลข หรือเอกสารใดๆ ซึ่งเปิดเผยของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้ข้อความก็ดี เพื่อนำข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดี ถ้าการกระทำนั้นจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/628304>

โควิดวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่ 8,167 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.44 น.



เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 รวม 8,167 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่กักขัง 66 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 239 ราย ผู้ป่วยสะสม 77,022 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย หายป่วยสะสม 39,486 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,591 ราย เสียชีวิต 14 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/628304>



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/628301>

เปิดผลสำรวจ! ความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขไทยกับการรับมือ'โควิด'สายพันธุ์ใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.25 น.



เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง **"ความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกับการรับมือโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่"** ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจต่อมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาลตั้งแต่มีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 40.03 ระบุว่า ค่อนข้างพึงพอใจ เพราะประชาชนได้วัคซีนอย่างทั่วถึง มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รongลงมา ร้อยละ 28.08 ระบุว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ เพราะการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดสรรวัคซีนที่ล่าช้า การนำวัคซีนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมาฉีดให้แก่ประชาชน

ร้อยละ 16.97 ระบุว่า พึงพอใจมาก เพราะมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด มีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และร้อยละ 14.92 ระบุว่า ไม่พึงพอใจเลย เพราะการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล่าช้า วัคซีนไม่มีคุณภาพ มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

ด้านความเชื่อมั่นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลในอนาคต พบว่า ร้อยละ 36.76 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะมาตรการป้องกันไม่เข้มงวด การนำวัคซีนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมาฉีดให้แก่ประชาชนโรคโควิด-19 มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง รongลงมา ร้อยละ 32.50 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะรัฐบาลสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ร้อยละ 18.19 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาล่าช้า มาตรการไม่เข้มงวด การบริหารวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 12.55 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก เพราะมาตรการป้องกันมีความชัดเจนและเข้มงวด มีการจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/628301>

สำหรับความกังวลต่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) พบว่า ร้อยละ 34.78 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและต้องเดินทางบ่อย วัคซีนที่ได้รับมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกัน , มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 24.96 ระบุว่า กังวลมาก เพราะเชื้อกลายพันธุ์สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว วัคซีนที่ได้รับมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกัน มาตรการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาล การบริหารของรัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 22.91 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การแพร่ระบาดภายในประเทศมีจำนวนน้อย ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยสามารถรับมือได้ ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และร้อยละ 17.35 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต้องปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่กับโรคโควิด-19 ให้ได้ ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เป็นสายพันธุ์ไม่ค่อยมีความรุนแรง

ด้านความคิดเห็นต่อการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ในอนาคต นอกจากสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) และ เดลต้า (Delta) พบว่า ร้อยละ 36.00 ระบุว่า เกิดการกลายพันธุ์ และมีความรุนแรงมากกว่าเดิม รองลงมา ร้อยละ 26.56 ระบุว่า เกิดการกลายพันธุ์ และมีความรุนแรงเหมือนเดิม ร้อยละ 14.84 ระบุว่า เกิดการกลายพันธุ์ แต่มีความรุนแรงน้อยลง ร้อยละ 8.30 ระบุว่า ไม่เกิดการกลายพันธุ์ ร้อยละ 4.03 ระบุว่า เกิดการกลายพันธุ์ แต่ไม่มีความรุนแรง และร้อยละ 10.27 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

สำหรับวิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 94.67 ระบุว่า สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ รองลงมา ร้อยละ 76.79 ระบุว่า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ร้อยละ 65.07 ระบุว่า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร้อยละ 41.32 ระบุว่า หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาด สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ร้อยละ 36.53 ระบุว่า เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่น ยืนหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร เป็นต้น ร้อยละ 10.73 ระบุว่า งดทำกิจกรรมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งภายในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

ร้อยละ 9.97 ระบุว่า อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงที่พัก และติดตามข่าวสารสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.77 ระบุว่า ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 6.70 ระบุว่า กักตัวอยู่บ้าน (Self-isolated) เมื่อรู้สึกไม่สบาย ร้อยละ 6.09 ทำงานที่บ้าน (Work from home) และเดินทางเท่าที่จำเป็น และร้อยละ 4.11 ระบุว่า ใช้แอปพลิเคชัน เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เป็นต้น

ส่วนความคิดเห็นต่อมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ พบว่า ร้อยละ 66.97 ระบุว่า การจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ รองลงมา ร้อยละ 46.27 ระบุว่า การจัดหายารักษาโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 28.39 ระบุว่า การอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถสั่งซื้อ หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร้อยละ 26.71 ระบุว่า การเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย

ร้อยละ 25.42 ระบุว่า การออกกฎ ข้อบังคับให้ทุกคนในประเทศต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร้อยละ 24.12 ระบุว่า การเพิ่มจำนวนเตียง โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 23.21 ระบุว่า การให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ร้อยละ 21.84 ระบุว่า การเพิ่มค่าตอบแทนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มากขึ้น และร้อยละ 2.82 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการด้านการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ พบว่า ร้อยละ 68.95 ระบุว่า การเพิ่มความเข้มงวดและรัดกุมในการตรวจสอบโรคโควิด-19 กับผู้เดินทางเข้าประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองลงมา ร้อยละ 38.81 ระบุว่า การเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้ลักลอบขนแรงงานต่างชาติตามชายแดน ร้อยละ 31.51 ระบุว่า การปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ ร้อยละ 20.24 ระบุว่า การประกาศจำกัดการเดินทางภายในประเทศทั้งที่มี การแพร่ระบาดภายในประเทศของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ และร้อยละ 18.87 ระบุว่า การจำกัดสิทธิของผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในการเข้าถึงบริการของรัฐ การออกไปในพื้นที่สาธารณะ หรือทำกิจกรรมต่างๆ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/local/news_3129395

รพ.ธนบุรี แจงคราమా 'โมเดอร์นา' ขยายเวลาฉีดวัคซีนถึง 31 พ.ค.

วันที่ 13 มกราคม 2565 - 09:03 น.



รพ.ธนบุรี แจงคราమా 'โมเดอร์นา' ขยายเวลาฉีดวัคซีนถึง 31 พ.ค.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โดยระบุว่า วัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ของ THG เป็นวัคซีนที่มีกระบวนการสั่งซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม จำนวนรวมประมาณ 700,000 โดส โดยมอบเงินมัดจำกับองค์การเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จากนั้นองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้สั่งซื้อกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศไทย ซึ่งในกระบวนการสั่งซื้อ THG จะทยอยได้รับวัคซีนเป็นล็อตจนกว่าจะครบตามปริมาณที่สั่งซื้อและขณะนี้ได้รับมาแล้ว 3 ล็อตรวม 670,620 โดส แบ่งเป็นล็อตแรกจำนวน 78,810 โดส ล็อตที่สอง จำนวน 223,035 โดส และล็อตที่สามจำนวน 368,775 โดส โดยแต่ละล็อต ทางบริษัทฯ จะได้รับแจ้งจำนวนที่จะได้รับ และประมาณการวันหมดอายุ ก่อนล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันเท่านั้น

สำหรับ กรณีที่มีการแจ้งลูกค้าที่จองวัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ให้ทำการนัดหมาย หรือ โอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 และเลือกวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น เป็นเพราะก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าวัคซีนที่จะเข้ามาล็อตที่ 3 ช่วงต้นมกราคม จะวันหมดอายุในเดือนเมษายน THG ซึ่งคำนึงถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ฉีดเป็นสำคัญ จึงกำหนดช่วงเวลาการให้บริการเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจาก THG ได้รับมอบวัคซีนและทำการตรวจสอบวันหมดอายุวัคซีนล็อตดังกล่าวนี้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้พบว่าจะหมดอายุถึงประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2565 ดังนั้น THG จะขยายวันนัดหมายฉีดวัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และขยายเวลาการเข้าทำนัดหมายผ่านระบบ เป็นสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบต่อไป

และเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรง ทาง THG จึงอยากสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพโดยเร็ว การฉีดเข็มกระตุ้นสามารถเว้นระยะห่างจากเข็ม 2 หรือเข็มสุดท้ายเป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/local/news_3129395

สำหรับท่านที่ได้ทำการจองวัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 1/2565 กับ THG ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับแจ้งถึงระยะเวลาที่จะได้รับการจัดสรร หากทราบเมื่อใดจะเร่งดำเนินการแจ้งลูกค้าเพื่อให้เข้านัดหมายรับบริการต่อไป

ทั้งนี้ ในไลน์ของรพ.ธนบุรี ได้ส่งข้อความแจ้งผู้ซื้อวัคซีน ขยายวันนัดหมาย เป็น 31 พฤษภาคม โดยสามารถเข้านัดระบบในไลน์ได้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/local/news_3129333

ติดเชื้วยังสูง โควิดไทยวันนี้ป่วยใหม่ 8,167 คน เสียชีวิต 14 ราย

วันที่ 13 มกราคม 2565 - 07:49 น.



ติดเชื้วยังสูง โควิดไทยวันนี้ป่วยใหม่ 8,167 คน เสียชีวิต 14 ราย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 เผยแพร่ ยอดโควิด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม รวม 8,167 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้งชั่ง 66 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 239 ราย
ผู้ป่วยสะสม 77,022 ราย (ตั้งแต 1 มกราคม 2565)
หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย
หายป่วยสะสม 39,486 ราย (ตั้งแต 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,591 ราย
เสียชีวิต 14 ราย

ทั้งนี้ สธ. ยังได้เผยแพร่ยอดผู้ป่วยโดยละเอียด ติดเชื้เข้าชาย เอทีเค 1,789 คน รักษาหาย 3,845 คน
ป่วยอาการหนัก 520 คน อาการหนักใช้ท่อช่วยหายใจ 110 คน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/foreign/news_3129293

นครเทียนจินสั่งตรวจหาเชื้อขาเมือง 14 ล้านคน รอบ 2

วันที่ 13 มกราคม 2565 - 06:08 น.



นครเทียนจินสั่งตรวจหาเชื้อขาเมือง 14 ล้านคน รอบ 2

นครเทียนจินซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจีนได้สั่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับประชากรทั้ง 14 ล้านคนของเมืองเป็นรอบที่ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนในการตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 97 คน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ชาวเมืองเทียนจินยังถูกขอให้อยู่ในสถานที่เดิมที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบหาเชื้ออย่างเป็นทางการ โดยนับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้ ทางทางก็ได้ตรวจหาเชื้อกับผู้คนไปแล้วเกือบ 12 ล้านคน และมีการแจ้งผลตรวจให้ทราบแล้ว 7.8 ล้านคน

สำนักงานควบคุมและป้องกันโควิด-19 ของนครเทียนจิน ระบุว่า ทุกคนที่ได้รับการตรวจพบว่ามีผลเป็นบวกในการตรวจสอบครั้งก่อนพบว่าติดเชื้อโอมิครอนทั้งสิ้น แม้ยังถือว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์นี้ไม่มากนักในจีน อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่าต้นตอของการแพร่ระบาดมาจากที่ใด ขณะเดียวกันเชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ไวรัสโอมิครอนกระจายออกไปโดยไม่เจตนาเนื่องจากพวกเขาไม่แสดงอาการเจ็บป่วย

นครเทียนจินอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งซึ่งกำลังจะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้เพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเทียนจิน ได้มีการสั่งระงับการให้บริการรถไฟความเร็วสูงและการเดินทางอื่นๆ ระหว่างนครเทียนจินกับกรุงปักกิ่งทันที ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบซัพพลายเชน รวมถึงการขนส่งอาหารมายังเทียนจินด้วย

ปัจจุบันมีชาวจีนมากกว่า 20 ล้านคน ที่ตกอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ หลังจากหลายเมืองได้ประกาศคุมเข้มห้ามการเดินทางออกนอกเคหสถานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ แม้จะตระหนักว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นก็ตาม



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/01/24160>

“อนุทิน” แจงปมดราม่า “ธนาธร” ยืนยัน ไม่พบข้อมูลรั่ว ย้ำชัด เป็นการมารับตามกำหนด ไม่ใช่คิววัคซีน VIP

Wed, 2022-01-12 19:15 – hfocus infographic



วันนี้ (12 มกราคม 2565) ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เรื่องการระบาคของโรคโควิด-19 ระบุว่า เราต้องวางระบบเพื่อให้การดูแลคนไทยนั้น ครอบคลุมทั่วถึง การรักษาพยาบาล แนวทางปัจจุบัน คือเตียงในโรงพยาบาล จะใช้รักษาผู้มีอาการปานกลางขึ้นไป ในขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ถึงอาการน้อย จะให้รักษาตัวที่บ้าน หรือในชุมชน แต่ก็อยู่ในระบบการรักษา มีแพทย์ติดตามอาการ ถ้าอาการหนัก ถึงจะส่งไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม เราต้องจัดระบบขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากร และธรรมชาติของโรค เป้าหมายคือต้องมีความสูญเสียน้อยที่สุด

เมื่อกล่าวถึงโอกาสที่ไทยจะมีผู้ติดเชื้อต่อวันถึง 3 หมื่นคน ซึ่งเป็นฉาบทันที ที่การระบาดรุนแรงที่สุด ตามการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ตอบว่า ถ้าการติดก คนไทยไม่ยกการ์ดแล้ว ภาครัฐไม่มีมาตรการแล้ว การระบาด จะไปถึงจุดนั้น แต่ปัจจุบัน คนไทย ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างตามสมควร ขณะที่ภาครัฐ ได้ออกมาตรการเรื่อย ๆ หวังว่าการติดเชื้อจะไม่ถึง 3-4 หมื่นคนต่อวัน สำหรับแผนการวัคซีน เราเน้นฉีดเข็ม 3 ปัจจุบัน ฉีดได้มากกว่า 8 ล้านโดสแล้ว คนที่รับเข็ม 2 ครบแล้ว 3-4 เดือน ให้มารับเข็ม 3 ได้เลย สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านแพลตฟอร์ม ต่างๆ ได้ และ ขณะนี้ กำลังทยอยเปิดวอล์คอิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

“เรื่องวัคซีน VIP ตามนโยบายของกระทรวงฯ ในยุคของผมคือ รักษาทุกที่ VIP ทุกคน เท่ากับประชาชนทุกคนเป็น VIP และประเด็นที่กำลังเป็นเรื่องดราม่า ขอชี้แจงว่า นักการเมืองท่านนั้น ตามข่าวคุณธนาธร(จึงรุ่งเรืองกิจ) ก็มารับตามกำหนด ไม่มีอะไรผิดปกติ ท่านมารับช่วงเดือนกรกฎาคม ขณะนั้นคนไทย ก็เริ่มทยอยรับกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้ว

อันที่จริง ยินดีมาก ที่มารับวัคซีน การฉีดให้กับใครก็ตาม เป็นเรื่องน่าดีใจ เพราะฉีดแล้ว ก็ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ลดโอกาสป่วย เสียชีวิต ฉีดกันได้แล้ว ดีใจทุกคน ท่านก็เพิ่งติดโควิด ไม่ทราบว่าจะฉีดเข็ม 3 หรือยัง ถ้า ยังท่านก็มารับได้ เข็ม 3 เข็ม 4 ทางกระทรวงฯ พร้อมให้บริการ”



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/01/24157>

ชัดเจน! วัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้บุคลากรทางการแพทย์-กลุ่มเสี่ยง ส่วน ปชช.ทั่วไปรอประกาศอีกครั้ง!!

Wed, 2022-01-12 15:44 -- hfocus team



กรมควบคุมโรคย้ำวัคซีนกระตุ้นภูมิฯ เข็ม 4 ให้บุคลากรทางการแพทย์ ด้านหน้า และกลุ่มเสี่ยงโรคประจำตัว ส่วนประชาชนทั่วไปร่างกายแข็งแรง ขอรอประกาศอย่างเป็นทางการ เผยรายละเอียดหากรับไฟเซอร์เข็ม 3 ให้รับเข็ม 4 เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์กรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 4 ว่า ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประชาชนที่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรังที่ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงเร็วกว่าคนร่างกายแข็งแรง เช่น ผู้สูงวัย ผู้กินยากดภูมิ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ก็จะได้รับเข็ม 3 ไปแล้ว ทั้งนี้ หากรับไปแล้ว 3 เดือน ก็ให้มารับเข็ม 4 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้

นพ.โอภาส กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติว่า หากรับเข็ม 3 เป็นแอสตราเซนเนกา ก็สามารถรับเข็ม 4 เป็นแอสตราเซนเนกา ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นาได้ ส่วนผู้ที่รับเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ ก็ให้รับเข็ม 4 เป็นไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเข็ม 5 หากจะต้องฉีด เราก็เตรียมเอาไว้เช่นกัน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/01/24161>

เตือนเด็กเอนฯ รับจ้างติดโควิด หวังเคลมประกัน ระวังได้ไม่คุ้มเสีย ช้ำเสี่ยงเป็น "ลอง โควิด" ระยะยาว

Wed, 2022-01-12 20:02 -- hfocus infographic



กรมควบคุมโรค เตือน จ้างเด็กเอนฯ ติดเชื้อโควิด-19 หวังรับเชื่อเพื่อเคลมประกัน ไม่คุ้มเอาร่างกายไปเสี่ยง อาจป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต หรือเกิดภาวะลอง โควิด ได้นานถึง 6 เดือน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียเป็นภาพขตประกาศตามหาเด็กเอนฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยคาดว่า ลูกค้าต้องการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเบิกประกันเจอ-จ่าย-จบนั้น เป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียในการนำร่างกายเข้าไปเสี่ยงได้รับเชื้อ เพราะการติดเชื้อโควิด 19 มีอาการรุนแรงได้หลายระดับ ตั้งแต่อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก แต่ในรายที่อาการรุนแรงมากอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย รุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว

นายแพทย์โอภาส กล่าวอีกว่า ในบางรายผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายดีไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแล้ว อาจมีอาการหลงเหลืออยู่เรียกว่า ภาวะ ลอง โควิด (Long COVID) หรืออาการหลงเหลือของเชื้อโควิด-19 ระยะยาว ซึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วง 1-3 เดือนแรก ส่วนผู้ป่วยกลุ่มป่วยรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อเนืองยาวนาน 3-6 เดือน กว่าที่ร่างกายจะกลับมาเป็นปกติ เพราะมีปัจจัยเรื่องความเครียดสะสมมาตั้งแต่ช่วงที่ป่วย ซึ่งจะมีอาการที่แสดงออกได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

สำหรับอาการทางกาย เช่น ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม เหนื่อยล้า ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ ท้องเสีย อันเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง

ส่วนอาการทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล สมาธิสั้นลง หรือซึมเศร้าร่วมด้วย จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงขอย้ำอีกครั้งเรื่องมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 70% เว้นระยะห่าง และไม่ไปสถานที่เสี่ยง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422